

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 7 ส.ค. 2562 หน้า 5 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

ปตท.สผ.ขุด'ปิโตรกูฮ่อม'เพิ่ม ลุ้นรัฐเปิดสำรวจฝั่งอันดามัน

กรุงเทพธุรกิจ • ปตท.สผ. ปรับแผน เพิ่มลงทุนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม โครงการสินกูฮ่อมเป็น 4 หลุม จากเดิม 2 หลุม หลังซื้อหุ้นเพิ่มเติม ในอพีโก ลั่นรอรัฐเปิดสัมปทาน รอบใหม่ เล็งพื้นที่ภาคอีสาน และ ฝั่งอันดามัน

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.สผ.มีแผนจะลงทุนขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินกูฮ่อมเป็น 4 หลุม หลังจากเข้าซื้อบริษัท พีทีทีอพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด (PTTEP HK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าถือหุ้น 39% ในบริษัท อพีโก แอลแอลซี (API-CO LLC) จากบริษัทโคสท์ทอล เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำกัด

ทำให้ ปตท.สผ. มีสิทธิในการถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 จากเดิมโครงการนี้มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งจะเอื้อต่อการบริหารโครงการในอนาคตและผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ปตท.สผ. หวังให้ภาครัฐเปิดแปลงสำรวจฯ รอบใหม่ ในทะเลฝั่งอันดามันด้วย เนื่องจากปตท.สผ. มีแผนที่จะดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำลึกในเมียนมา โครงการเมียนมา MD-7 ที่ ปตท.สผ. ถือหุ้นร่วมกับ

โททาล ในสัดส่วน 50:50 อยู่ระหว่างการสำรวจ (Exploration Phase) และมีแผนเจาะหลุมสำรวจจำนวน 1 หลุม ในไตรมาส 4 ปี

อีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้ ปตท.สผ. ได้เข้าถือหุ้น 39% ในบริษัท อพีโก แอลแอลซี จากบริษัทโคสท์ทอล เอ็นเนอร์จี (โคราช) จำกัด มูลค่า 74 ล้านดอลลาร์ ทำให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นในอพีโก เพิ่มขึ้นเป็น 72.8%

ปัจจุบัน อพีโกมีสัดส่วนการลงทุน 35% ในโครงการสินกูฮ่อม ซึ่งมี ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการด้วยสัดส่วนการลงทุน 55% และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซีโพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ถือสัดส่วนการลงทุน 10%

คาดว่า การซื้อหุ้นครั้งนี้ จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ และจะทำให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการสินกูฮ่อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็น 80.48% นอกจากนี้ อพีโกยังมีสัดส่วนการลงทุน 100% ในแปลงแอล 15/43 และแปลงแอล 27/43 ในภาคอีสานด้วย

สำหรับโครงการสินกูฮ่อม ครอบคลุมแปลงอียู1 (EU1) และอี5เอ็น (E5N) ในพื้นที่จ.อุดรธานี และจ.ขอนแก่น โดยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน

ก๊าซธรรมชาติที่ได้จะใช้เป็นเชื้อเพลิงหลัก ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 7 ส.ค. 2562 หน้า 12 เรื่อง แหล่งปิโตรเลียม

ปตท.สผ.สำรวจ‘สินภู่ออม’เพิ่ม หนุนปริมาณก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ปตท.สผ.เตรียมเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มในโครงการสินภู่ออมจาก 2 หลุมเป็น 4 หลุมเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง ยืนยันพร้อมยื่นประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ เล็งภาคอีสานและฝั่งอันดามัน

นายมนตรี ลวาลัยชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการสินภู่ออมจากเดิม 2 หลุมเป็น 4 หลุม ภายหลังบริษัท พีทีทีอีพี เอชเค โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อหุ้น 39% ในบริษัท อพีโก แอลแอลซี ทำให้ ปตท.สผ. เข้าไปถือหุ้นในโครงการสินภู่ออมทั้งทางตรงและอ้อมราว 80.48 % ซึ่งการเจาะหลุมเพิ่มจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือป้อนให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ระดับ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งในปีนี้นักธุรกิจได้มีการเจาะหลุมสำรวจในแหล่งสินภู่ออมแล้ว 1 หลุม

ทั้งนี้ ปตท.สผ.มั่นใจว่าในพื้นที่ภาคอีสานมีศักยภาพในการผลิตก๊าซเพิ่มได้ ขณะนี้รอความชัดเจนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานที่จะเปิดให้ยื่นขอรับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะเข้ายื่นประมูลในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน

นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังคาดหวังให้ภาครัฐเปิดแปลงสำรวจรอบใหม่ในทะเลฝั่งอันดามันด้วย เนื่องจากปตท.สผ.มีแผนที่จะดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่ง MD7 ซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมนำลิแกในเมียนมา ที่มีลักษณะธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับทะเลฝั่งอันดามัน แม้ว่าในอดีตบริษัทฯเคยสำรวจในฝั่งอันดามันแล้ว พบว่าไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์จนต้องได้คืนสัมปทานก็ตาม

แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีในการเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมได้มีการพัฒนาไปมาก และมีต้นทุนการเจาะสำรวจที่ถูกลง จึงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะกลับเข้าไปสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในฝั่งทะเลอันดามันอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบัน โครงการเมียนมา MD7 ปตท.สผ. ถือหุ้นร่วมกับ โททาล ในสัดส่วน 50:50 อยู่ระหว่างการสำรวจ โดยมีแผนเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 1 หลุม ในไตรมาส 4 นี้

โครงการสินภู่ออม ครอบคลุมแปลงอียู1 (EU1) และอี 5 เอ็น (E5N) ในพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น โดยมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในครึ่งปีแรกของปี 2562 เฉลี่ยประมาณ 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 289 บาร์เรลต่อวัน โดยก๊าซที่ผลิตได้จะใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น ขณะที่สัญญาสัมปทานของโครงการสินภู่ออมได้รับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี หลังจาก ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562.